

Số: /SNgV-VPTTr
V/v báo cáo kết quả thực hiện
các Nghị quyết của HĐND tỉnh
từ đầu nhiệm kỳ đến nay

Hà Tĩnh, ngày tháng 8 năm 2022

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thực hiện Văn bản số 4587/UBND-TH₁ của UBND tỉnh về việc báo cáo kết quả triển khai và thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh từ đầu nhiệm kỳ đến nay; qua rà soát các Nghị quyết do HĐND tỉnh ban hành, Sở Ngoại vụ có một số nhiệm vụ liên quan đến công tác đối ngoại được HĐND tỉnh giao tại Nghị quyết số 249/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 về Kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội 05 năm 2021 - 2025, cụ thể:

“Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế. Tiếp tục củng cố, phát triển quan hệ hợp tác với các địa phương của Lào; mở rộng và thúc đẩy quan hệ hợp tác với các nước, các địa phương của các nước, các tổ chức, các tập đoàn kinh tế, định chế tài chính lớn trong khu vực và thế giới, các cơ quan đại diện ngoại giao để tăng cường hội nhập quốc tế, thu hút thương mại, đầu tư vào địa bàn tỉnh. Tích cực vận động nguồn vốn ODA đầu tư kết cấu hạ tầng; tranh thủ nguồn vốn NGO cho các lĩnh vực y tế, giảm nghèo, an sinh xã hội, bảo vệ môi trường; hợp tác quốc tế về giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, du lịch... đổi mới phương thức tuyên truyền, thông tin đối ngoại nhằm quảng bá hình ảnh và con người Hà Tĩnh đến với bạn bè trong nước, quốc tế và kiều bào ở nước ngoài”.

Trên cơ sở nhiệm vụ được giao, Sở Ngoại vụ báo cáo tình hình, kết quả triển khai như sau:

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện

Nhằm thực hiện có hiệu quả các hoạt động đối ngoại tại địa phương, Sở Ngoại vụ đã tham mưu UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản trọng tâm về đối ngoại như: Kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 26/02/2021 về hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế; Kế hoạch số 452/KH-UBND ngày 30/11/2021 về triển khai Chiến lược văn hóa đối ngoại trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2026, tầm nhìn đến năm 2030; Quyết định số 46/2021/QĐ-UBND ngày 29/10/2021 về ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 28/01/2022 về công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế năm 2022; Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 20/01/2022 về hành động triển khai Chiến lược Ngoại giao văn hóa tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2030; Kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 14/02/2022 về triển khai Nghị quyết số 169/NQ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động tiếp tục thực

hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, Chỉ thị số 45-CT/TW và Kết luận số 12-KL/TW của Bộ Chính trị về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2021-2026... Hiện nay, đang chỉ đạo các đơn vị liên quan nghiên cứu đề xuất điều chỉnh, sửa đổi Quy chế Quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại theo Kết luận số 33-KL/TW ngày 25/7/2018 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 05-HD/BĐNTW ngày 26/3/2019 của Ban Đối ngoại Trung ương.

2. Kết quả triển khai công tác đối ngoại

2.1. Công tác tổ chức và quản lý đoàn ra/đoàn vào

Tham mưu tỉnh làm thủ tục cho 30 đoàn với 221 lượt CBCVVC đi công tác nước ngoài; tổ chức đón tiếp 41 đoàn với 542 17 với 325 lượt khách quốc tế là lãnh đạo tỉnh Bolikhămxay, Khăm Muôn, Savannakhet, Thủ đô Viêng Chăn (CHDCND Lào); các cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam vào làm việc, triển khai các chương trình, dự án tại tỉnh...

2.2. Công tác ký kết và thực hiện các thỏa thuận quốc tế; tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế

Tham mưu lãnh đạo tỉnh ký kết 12 thỏa thuận quốc tế nhân danh cấp tỉnh, cấp huyện, cấp cơ sở; tham mưu triển khai các Biên bản hợp tác sau ký kết. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thiện Thỏa thuận hợp tác giữa tỉnh Hà Tĩnh với tỉnh Tu La (LB Nga); hướng dẫn các sở, ngành, địa phương tổ chức ký kết thỏa thuận hợp tác với các sở, ngành, địa phương của tỉnh Bolykhămxay, Khăm Muôn.

Thời gian qua, các cơ quan, đơn vị trong toàn tỉnh đã tổ chức 31 hội thảo quốc tế. Các hội thảo quốc tế chủ yếu tập trung vào các nội dung: tuyên truyền, tập huấn nâng cao năng lực, giáo dục đào tạo, truyền thông.

2.3. Công tác hội nhập quốc tế

- Tiếp tục đẩy mạnh thắt chặt hợp tác hữu nghị truyền thống với các tỉnh của nước bạn Lào và Đông Bắc Thái Lan; các nước trong khu vực hành lang kinh tế Đông - Tây và Tiểu vùng Sông Mekong mở rộng nhằm phát triển kinh tế, giao lưu văn hóa - xã hội giữa tỉnh Hà Tĩnh và khu vực; củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác với các nước trong đó chú trọng các đối tác chiến lược; có chương trình cụ thể thiết lập quan hệ, tăng cường hợp tác với Đại sứ quán các nước tại Việt Nam như: Lào, Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Mỹ, Pháp, Canada, Đức, Bỉ, Israel, Phái đoàn Liên minh Châu Âu...và các tổ chức quốc tế: WB, ADB, UNESCO...qua đó tranh thủ sự giúp đỡ, ủng hộ của bạn bè quốc tế trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội và thúc đẩy quá trình hội nhập quốc tế của tỉnh. Nhân các ngày lễ lớn của các nước có các đối tác quan hệ với Hà Tĩnh, tỉnh đã tổ chức đoàn đến chúc mừng hoặc gửi điện hoa chúc mừng đến cơ quan đại diện ngoại giao tại Việt Nam. Tiếp tục xúc tiến thiết lập mối quan hệ hữu nghị, hợp tác mới với các tỉnh, thành phố của các nước có nhiều điểm tương đồng với tỉnh Hà Tĩnh và có tiềm năng, thế mạnh trong việc hợp tác phát triển kinh tế, chuyển giao công nghệ, giao lưu văn hóa như: Nhật Bản, Hàn Quốc, tỉnh Tula (Liên bang Nga).

- Tham mưu UBND tỉnh tổ chức Đoàn công tác tham dự Hội nghị “Gặp gỡ Hàn Quốc” do Bộ Ngoại giao phối hợp với UBND tỉnh Thanh Hoá và Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam tổ chức; tham dự Hội nghị thượng đỉnh các thành phố thế giới 2022 tại Singapore.

- Tham mưu lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục duy trì, củng cố, tăng cường mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện với các địa phương nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. Năm 2022 là năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (05/9/1962 - 05/9/2022) và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977 - 18/7/2022), theo đó tỉnh Hà Tĩnh và các tỉnh bạn Lào đã có nhiều hoạt động sôi nổi, có ý nghĩa để kỷ niệm năm đặc biệt này. Tháng 7/2022, đoàn lãnh đạo cấp cao của tỉnh do đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đã sang làm việc với các tỉnh Bolikhamsay, Khăm Muộn và chào xã giao lãnh đạo cấp cao Lào nhằm đẩy mạnh hợp tác kinh tế, an ninh, quốc phòng, trong khuôn khổ chuyên công tác một số doanh nghiệp của tỉnh Hà Tĩnh đã tặng quà cho chính quyền và một số đơn vị các tỉnh của Lào¹. Tháng 6/2022, đoàn cấp cao của tỉnh Savannakhet, Lào do đồng chí Bí thư, Tỉnh trưởng đã sang thăm, làm việc và tham dự “Hội đàm cấp cao Hà Tĩnh (CHXHCN Việt Nam) - Savannakhet (CHDCND Lào) năm 2022” và ký kết Biên bản hợp tác tại tỉnh Hà Tĩnh. Cuối tháng 7/2022, đoàn cấp cao của tỉnh Khăm Muộn do đồng chí Bí thư, Tỉnh trưởng sang thăm, hội đàm với lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh về công tác thu hút đầu tư và gặp gỡ các doanh nghiệp tỉnh Hà Tĩnh. Đón tiếp đoàn Tổng Lãnh sự Lào tại Đà Nẵng chào xã giao lãnh đạo tỉnh. Ngoài ra các sở, ngành địa phương của 2 bên cũng tăng cường các hoạt động trao đổi đoàn giao lưu, gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm trong công tác quản lý.

- Nhằm thắt chặt mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào và giúp đỡ các tỉnh của Lào phòng, chống dịch Covid - 19 hiệu quả, tỉnh và các ngành, địa phương đã hỗ trợ kinh phí, vật tư y tế cho 02 tỉnh Bolikhamsay và Khăm Muộn, với tổng trị giá trên 2,5 tỷ đồng; tặng Bolikhamsay, Khăm Muộn, Savannakhet và thủ đô Viêng Chăn 20.000 bộ kit xét nghiệm Covid-19 trị giá gần 1 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, tỉnh Bolikhamsay cũng đã ủng hộ số tiền 10.000USD và tỉnh Khăm Muộn ủng hộ số tiền 20.000USD và 05 tấn gạo vào Quỹ phòng, chống Covid-19 tỉnh.

- Tham mưu lãnh đạo tỉnh tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cho sinh viên Lào sang theo học tại các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh. Hà Tĩnh hiện là tỉnh đào tạo học sinh, sinh viên nhiều cho nước bạn Lào, hiện nay có gần 1.100 lưu học sinh Lào đang học tại tỉnh.

- Tỉnh Hà Tĩnh được Chính phủ giao làm Chủ dự án đối với dự án “Xây dựng hệ thống thủy lợi huyện Nông Bốc, tỉnh Khăm Muộn, nước CHDCND Lào (bao gồm đoạn kè sông Mê Kông)” bằng nguồn vốn do Chính phủ Việt Nam viện trợ cho Chính phủ Lào. Sau lễ khởi công vào tháng 4/2022; hiện dự án đang trong

¹ Tặng tỉnh Bolykhamsay: 2 tỷ 600 triệu kíp Lào, 20 bộ máy vi tính, 9.000 lít dầu. Tặng tỉnh Khăm Muộn: 1 tỷ 100 triệu kíp Lào, 20 bộ máy vi tính, 49.000 lít dầu

giai đoạn triển khai thi công các hạng mục công trình và dự kiến năm 2023 sẽ bàn giao đưa vào sử dụng theo đúng các nội dung của Thỏa thuận giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHDCND Lào về quy chế tài chính và quản lý sử dụng vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ.

2.4. Công tác vận động và quản lý viện trợ phi chính phủ nước ngoài

Tham mưu đề xuất Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài bổ sung Giấy Đăng ký hoạt động cho 09 tổ chức phi chính phủ nước ngoài và phối hợp thẩm định tiếp nhận 13 chương trình, dự án.

Trong năm 2021, Tỉnh đã vận động và triển khai thực hiện 22 chương trình, dự án viện trợ không hoàn lại, với tổng giá trị cam kết ước đạt gần 1,5 triệu USD; giá trị giải ngân đạt hơn 1,1 triệu USD (giảm 30% so với năm 2020); 7 tháng đầu năm giá trị cam kết viện trợ phi chính phủ nước ngoài ước đạt trên 1.150.000 USD. Các dự án đều được triển khai đúng theo kế hoạch và được đơn vị tiếp nhận đánh giá là tiếp cận có hiệu quả và đóng góp tích cực vào công tác xóa đói giảm nghèo cũng như công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

2.5. Công tác ngoại giao văn hóa

Thực hiện đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước trong việc gắn kết ngoại giao văn hóa với ngoại giao chính trị và ngoại giao kinh tế, thời gian qua tỉnh tiếp tục đẩy mạnh triển khai công tác ngoại giao văn hóa trên địa bàn tỉnh. Mặc dù do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nhưng các ngành, địa phương cũng đã tập trung quảng bá hình ảnh, văn hóa của tỉnh Hà Tĩnh nói chung và Việt Nam nói riêng ra bên ngoài. Tiếp tục bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa phi vật thể và di sản thuộc Chương trình ký ức thế giới của tỉnh Hà Tĩnh được UNESCO công nhận như: Dân ca Ví Dặm Nghệ Tĩnh, Mộc bản Trường học Phúc Giang, Hoàng Hoa sứ trình đồ. Hiện nay, tỉnh đang giao các ngành xây dựng hồ sơ khoa học trình Tổ chức UNESCO vinh danh Danh nhân Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.

2.6. Công tác thông tin đối ngoại, quản lý hoạt động thông tin, báo chí của phóng viên nước ngoài tại địa phương

Phối hợp có hiệu quả với các sở, ban, ngành, cơ quan báo chí địa phương, phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đẩy mạnh tuyên truyền về hoạt động thông tin đối ngoại; phản ánh kịp thời chủ trương, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước, những thành tựu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và hội nhập quốc tế của tỉnh, những chính sách và kết quả của công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của tỉnh, thu hút sự quan tâm và tạo ấn tượng tốt đẹp với bạn bè trong nước và quốc tế về tỉnh Hà Tĩnh.

Bên cạnh đó, tập trung thực hiện công tác tuyên truyền về chủ quyền biển đảo; chủ động đấu tranh, bác bỏ những thông tin sai trái, xuyên tạc, chống phá sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của tỉnh nói riêng và của đất nước nói chung.

2.7. Công tác biên giới lãnh thổ

Thường xuyên trao đổi thông tin với hai tỉnh có chung đường biên giới Bolikhamsay, Khăm Muộn (Lào) về công tác bảo vệ hệ thống đường biên, mốc

giới vừa đảm bảo phòng chống dịch, vừa xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị và phát triển. Phối hợp với các ngành liên quan và Ban Công tác đặc biệt tỉnh Bolikhamxay, thủ đô Viêng Chăn tiếp nhận 22 hài cốt liệt sỹ, chuyên gia, quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào về nước an táng.

Thực hiện Quyết định số 2627/QĐ-TTg ngày 31/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ và Đề án thực hiện Thỏa thuận về giải quyết vấn đề di cư tự do và kết hôn không giá thú khu vực biên giới Việt Nam - Lào, tỉnh đã ban hành Kế hoạch để triển khai trên địa bàn. Sau khi khảo sát đơn phương và song phương, kết quả: có 02 trường hợp của tỉnh Bolikhamxay và Khăm Muộn di cư tự do và kết hôn không giá thú tại Hà Tĩnh; 01 trường hợp của Hà Tĩnh di cư tự do và kết hôn không giá thú tại tỉnh Khăm Muộn. Sau khi hoàn thiện các thủ tục, Chủ tịch nước đã có quyết định cho nhập Quốc tịch Việt Nam đối với 02 trường hợp người Lào di cư sang Hà Tĩnh và cho nhập quốc tịch Lào đối với trường hợp người Hà Tĩnh di cư sang Lào nêu trên.

2.8. Công tác lãnh sự và bảo hộ công dân

Tham mưu xử lý 16 vụ việc liên quan đến công tác lãnh sự và bảo hộ công dân.

Sở Ngoại vụ đã làm tốt công tác tiếp nhận hồ sơ chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân Việt Nam và nước ngoài sử dụng các giấy tờ hợp pháp, đúng quy định. Từ 01/01/2021 đến nay, đã thực hiện chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự 97 hồ sơ, các hồ sơ đều được thực hiện đúng và trước thời hạn.

2.9. Công tác người Việt Nam ở nước ngoài

Phối hợp với Bộ Ngoại giao và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thành công Chương trình Trại hè Việt Nam năm 2022. Từng bước hoàn thành cơ sở dữ liệu kiều bào người Hà Tĩnh ở nước ngoài.

Tỉnh ta hiện có khoảng 76.000 người đang làm ăn, sinh sống, học tập và lao động ở nước ngoài; cộng đồng người Hà Tĩnh ở nước ngoài luôn tích cực hướng về xây dựng quê hương, đất nước góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, hiện có 09 dự án của các doanh nhân/doanh nghiệp là người Hà Tĩnh ở nước ngoài về đầu tư trên địa bàn, với tổng mức đầu tư 2.901,81 tỷ đồng².

3. Khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân

3.1. Khó khăn, vướng mắc

² Gồm 09 dự án:

- Ông Nguyễn Ngọc Mỹ, Việt Kiều Úc (Công ty Cổ phần Hồng Lam Xuân Thành) đầu tư đầu tư 04 dự án trên địa bàn huyện Nghi Xuân, gồm: Dự án Trung tâm Dịch vụ thể thao giải trí và đua chó Xuân Thành, với tổng mức đầu tư 1.061 tỷ đồng; Dự án Khu dịch vụ, nhà nghỉ Xuân Thành, với tổng mức đầu tư 930 tỷ đồng; Dự án Quản lý, bảo vệ và sử dụng rừng phòng hộ ven biển tại xã Xuân Thành, với tổng mức đầu tư 18,5 tỷ đồng; Dự án đầu tư quản lý, khai thác, sử dụng lạch và hai bên bờ Lạch nước ngọt thuộc Khu du lịch Xuân Thành, với tổng mức đầu tư 25 tỷ đồng.

- Ông Nguyễn Hoàng Tuyển, Việt kiều Ba Lan đầu tư dự án Khu du lịch sinh thái Quỳnh Viên tại Thạch Hải, huyện Thạch Hà, với tổng mức đầu tư 70 tỷ đồng.

- Ông Huỳnh Nam Ly (Huỳnh Jerry Nam Ly), Việt kiều Mỹ đầu tư dự án Xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật khu thương mại dịch vụ Bảo Châu tại phường Kỳ Phương, thị xã Kỳ Anh, với số vốn đăng ký 186,7 tỷ đồng.

- Ông Nguyễn Ngọc Kỳ, Việt kiều Đức đầu tư Dự án Khu công nghiệp Việt Đức Hà Tĩnh tại Khu kinh tế Vũng Áng, với tổng mức đầu tư 48,110 tỷ đồng.

- Ông Trần Quốc Lâm, Việt kiều Nga (Công ty Cổ phần Song ngư Giang Đình) đầu tư 02 dự án gồm: Quần thể khu du lịch sinh thái Xuân Thành, huyện Nghi Xuân, với tổng mức đầu tư 306 tỷ đồng; Dự án khôi phục bến Giang Đình và Chợ Giang Đình, huyện Nghi Xuân, với tổng mức đầu tư 256,500 tỷ đồng.

- Hiện nay, tình hình kinh tế toàn cầu khó khăn, ảnh hưởng lớn đến nguồn tài chính huy động của các nhà tài trợ, nhiều tổ chức phải thu hẹp địa bàn, tài chính và lĩnh vực hoạt động. Điều này ảnh hưởng đến việc kêu gọi và thu hút các nguồn viện trợ về cho tỉnh.

- Hoạt động hợp tác quốc tế thời gian qua đã được quan tâm đúng mức, đẩy mạnh triển khai thực hiện, tuy nhiên kết quả đạt được vẫn còn hạn chế so với tiềm năng của tỉnh.

- Công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại và các chính sách liên quan đến công tác người Việt Nam ở nước ngoài còn hạn chế; việc cập nhật, tổng hợp số liệu người Hà Tĩnh ở nước ngoài còn nhiều khó khăn do số lượng thường xuyên biến động.

- Hà Tĩnh có số lượng người nước ngoài sinh sống, học tập, làm việc trên địa bàn nhiều trong đó phần lớn có lưu học sinh Lào học tại Hà Tĩnh nên tiềm ẩn nguy cơ xảy ra các vấn đề phát sinh về lãnh sự liên quan đến người nước ngoài như tai nạn, đau ốm, tử vong, vi phạm pháp luật...

3.2. Nguyên nhân

- Tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp; biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh, đặc biệt là diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 nên ảnh hưởng nhiều đến công tác đối ngoại của tỉnh nhà.

- Nhận thức về công tác ngoại giao của một số cán bộ, công chức và người dân còn hạn chế; khối doanh nghiệp chưa chủ động nắm bắt thông tin về các đối tác nước ngoài. Một số đơn vị, địa phương chưa nhận thức đúng đắn về quy định, quy trình tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế.

- Hiện nay, nhiều tổ chức phi chính phủ (NGO) phải thu hẹp địa bàn, tài chính và lĩnh vực hoạt động nên ảnh hưởng đến việc kêu gọi và thu hút viện trợ về cho tỉnh.

- Do số lượng kiều bào thường xuyên biến động, chưa thiết lập được các đầu mối tại các nước có nhiều người Hà Tĩnh đang làm việc, sinh sống để cập nhật số liệu và kêu gọi hướng về đầu tư, xây dựng quê hương.

4. Kiến nghị, đề xuất

- Tập trung đẩy mạnh hơn nữa quan hệ đối ngoại Đảng với các tỉnh của nước CHDCND Lào, đặc biệt là tỉnh Bolikhamxay và các tỉnh chung đường biên giới. Đẩy mạnh các hoạt động giao ban trao đổi kinh nghiệm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, chính quyền và các nội dung khác ở cấp tỉnh và cấp địa phương.

- Tiếp tục thực hiện hiệu quả và nghiêm túc Quyết định số 76/2010/QĐ-TTg ngày 30/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế trên địa bàn tỉnh. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và quản lý hoạt động tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế.

- Tổ chức và quản lý công tác đoàn ra và đoàn vào nghiêm túc theo quy định. Các hoạt động đoàn ra chủ yếu tập trung vào hoạt động hợp tác hữu nghị, xúc tiến đầu tư, thương mại...

- Tích cực làm việc với các tổ chức nước ngoài tại Việt Nam; tăng cường quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư nước ngoài đang hoạt động trên địa bàn tỉnh. Xây dựng và triển khai có hiệu quả đề án định hướng vận động và quản lý sử dụng nguồn vốn ODA trên địa bàn tỉnh.

Trên đây là báo cáo kết quả triển khai và thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh từ đầu nhiệm kỳ đến nay của Sở Ngoại vụ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tỉnh;
- Ban Giám đốc Sở;
- Lưu: VT, VPTTr.

GIÁM ĐỐC

Thái Phúc Sơn